



รายงานผลการดำเนินการ  
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลแม่สาย  
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๒
<p>๑. เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๑. การสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกระดับ ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>๑.๑.๑ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>“เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได้”</p>	<p>- ดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>“เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได้” ณ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๖๔ คน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล “เข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- ดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล “เข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย และถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย และร่วมทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๒ ทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๑.๑.๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนา และเข้าร่วมพิธีวันสำคัญของชาติ</p>	<p>- ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ</p> <p>๑. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช</p> <p>๒. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๔. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเข้าวัดทำบุญเทศบาลต่างๆ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๒
<p>๑.๒ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างดีเด่น</p>	<p>- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการให้กับผู้ปฏิบัติราชการดีเด่น ในสำนักงานเทศบาล-ตำบลแม่สาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และตัวอย่างต่อ เจ้าหน้าที่ท่านอื่น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒. บูรณาการทุกส่วนราชการ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.๑ บูรณาการหน่วยงานกับองค์กรทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ</p>	<p>๒.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ</p>	<p>- ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ</p>	<p>๒.๒.๑ ดำเนินการจัดทำช่องทางกรรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>- จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>๑. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่เทศบาลตำบลแม่สาย</p> <p>๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์</p> <p>๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลแม่สาย</p> <p>เว็บไซต์ <a href="http://www.maesai.go.th">www.maesai.go.th</a></p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑ มีการประชุมติดตาม ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p>	<p>- มีประชุมประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามงาน ระหว่างผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ทุกเดือน โดยจัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๑
	๓.๑.๒ กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร	- ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.๑ , ปย.๒ และการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.๒ และแบบ ปอ.๓ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๓.๑.๓ ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๔. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน	๔.๑.๑ จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	- จัดทำข้อบังคับด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต	๔.๒.๑ เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่สาย	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ดังนี้ ๑. ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน ๒. สรุปการดำเนินการทางวินัยทุกเดือน ๓. ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่สาย <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ